

VIỆT-NAM ĐỘC-LẬP

Cơ quan tuyên truyền Việt-Minh Cao-Bắc-Lạng

LẠI DỖN LẶNG!

1. Để quốc lại dõn lặng, dõn lặng như một tảng đá chìm đáy biển, biến xứ thành một tập trung đình chung quanh rêu rứt cằn thèn, có dõn để quốc đóng để cạnh gác, người rêu rứt không được tự do, ai chế cũng có hình dõn dõn.

Để quốc dõn lặng nghiêm ngặt như thế này là để dõn dõn dõn ta cho dõn. Dõn ta lúc bấy giờ như người tù trong tập trung đình, để quốc muốn bắt phu, bắt lính, muốn bán giết ai thật là dễ dàng. Còn một cái lợi khác nữa cho để quốc là tha hồ để quốc tịch thu của cải, buôn lấy bao nhiêu tài vật, dân ta còn có cách gì với không cự nự?

2. Dõn lặng theo lối này đối với dân ta là con đường đưa đến chỗ chết, chết vì để quốc đàn áp, chết vì để quốc tịch thu hết của cải. Dù không chết vì hai điều ấy, dõn lặng như thế này còn làm ruộng, làm vầy gì, còn làm ăn gì, mà không làm ăn gì được thì rồi cũng chết.

Dõn dõn để quốc đưa dân ta đến con đường chết. Nhưng dân ta nào ngại yên đời cái chết. Dân ta sẽ nhân sự áp bức cực kỳ dã man của để quốc, chuyển này sẽ quyết tâm đứng lên chuẩn bị cuộc tranh đấu quyết liệt với để quốc.

Báo V.N.Đ.L.

BÍ-MẬT CÂN-THẬN

1. Chúng ta xưa nay thất bại vì không bí mật, vì kém bí mật, kẻ ra không biết bao nhiêu lần. Tuy vậy bây giờ chúng ta vẫn còn thất bại vì không bí mật, vì kém bí mật. Nhất là ở những địa phương quân chúng nhưc tập, phản động và mật thám nhiều, chúng ta phải hết sức bí mật. Có khi công việc chúng ta làm, chúng ta tưởng là bí mật, nhưng bọn mật thám đã mò chúng ta mà chúng ta không biết. Đến khi Tây và lính đến phục, súng nổ lung tung bên tai chúng ta, chúng ta mới biết là thất bại to.

Vậy ở những địa phương có mật thám phản động hay mò chúng ta thì bí mật không cũng chưa đủ, còn phải đề phòng luôn và nhận rằng công việc chúng ta làm có thể bị lộ và lúc nào cũng sẵn kế hoạch đối phó.

2. Lúc này để quốc và bọn chó săn để quốc ra sức tiến công chúng ta, chúng ta phải cân thận có một số người ở với nhau thì phải cảnh giác, sung, tài liệu, tiền không bao giờ rời người. Không may có xảy ra việc gì, người thoát là đã đặc, sung thất thoát, không mất!

Cán bộ địa phương phải ra sức giăng báo cho khắp!

MẶT TRẬN THỨ HAI

Hít-lê nằm vắt tay lên trán, Nghi gằn xa chế chồm máy đêm ngày. Rồi thì cho chú Hít cười tàu bay, Từ Anh, Mỹ, giải bày mưu xở lý.

Rằng: "Chúng mình đây là bầu bạn cả, Phải cùng nhau kiếm cách đi Tô-Liê. Nhưng Hít-lê điên đảo ở nhiều phen. Dẫu có để ăn quan được mãi. Anh, Mỹ định thưa chuyện xở lại, Bụng rậm kia mặc chớ đại rúc đưa vào."

Hít-lê đứng nước bị phải sanh nhào, Thế là sự rúc đầu vào bụi rậm! Tô-Liê là một bức tường đồng cao thẳm, Vật làm sao? Khó lắm Hít-lê đi!

Liều tử sinh rùng rợn mấy năm trời, Kể quân chi? chết người, tồn của. Anh, Mỹ đã chẳng thêm ủng hộ, Lại còn cho một võ mới là say!

Càng Tô-Liê Khẳng Khỏi bắt tay. Bị hẹp tác càng ngày càng một thiết. Phát xít Đức đường khi sắp chết, Thì Anh, Mỹ lại kẹp riết song Kềm vào.

Bà-Mãng-Sơ bỗng chốc nổi ba đào, Quân Anh, Mỹ đổ bộ vào đất Pháp. Tịch thế như mưa sa gió táp. Thành Xéc-bua trong chớp nháng thu Lượ, Kháng quân thuận lợi tiến công, Thành Căng cũng thu xong mưa nổi. Cách mệnh Pháp vẫn đường bùng bốt, Đứa thời có đứng đây tuốt quom ra, Huống gì cùng Anh Mỹ và Nga.

Phát xít Đức thế là tiêu diệt. Đức chết với, Nhật cũng phải chết. Cơ hội này tới biết là bao. Đông đảo ta chuẩn bị mau mau. Nếu đứng đây nêu cao cờ Khỏi nghĩa!

TIN thế-giới

1. Mặt trận thứ hai mở đã được hơn một tháng rồi. Đại đội quân Anh Mỹ đang đánh lui quân Đức trên mặt trận Bắc-Pháp. Vừa rồi quân Anh Mỹ thắng Đức ở trận rất to: 1) Trận Séc-bua (Cherbourg); quân Anh Mỹ bao vây và tiêu diệt ở vạn quân Đức đóng tại quân cảng Séc-bua, bao nhiều tướng lĩnh Đức phải đầu hàng - 2) Trận Căng (Caen); quân Anh Mỹ sau mấy ngày kịch chiến đã đánh lấy được thành Căng là một nơi quân Đức có giữ ở Bắc-Pháp.

2. Tại mặt trận Nga, Hồng Quân tiến công rất là mạnh liệt. Chiến của Hồng Quân là bao vây và tiêu diệt đội quân Đức đóng ở các Khu quân trong trên mặt trận. Hồng Quân tiến hành được chiến lược này là nhờ Hồng Quân có nhiều quân đội và vũ khí hơn hẳn quân Đức. Muốn thoát khỏi vòng vây của Hồng Quân, quân Đức mỗi lần phải rút lui hàng mấy trăm cây số. Vừa rồi Hồng-Quân sau khi chiếm thành Mankh (Minsk) và thành Vít-tép (Vitbsk) đã tiến sâu vào mặt tây bắc Ba-Lan, chiếm thành Vin-nô (Vlna) và tiến gần phía đông nước Đức chừng hơn một trăm cây số.

Tại Phấn-Lan, Hồng-Quân vẫn tiến. Hồng-Quân và không quân Mỹ dần dần chiếm những nhóm đảo càng ngày càng gần nước Nhật, và đã bắt đầu thả những trận bom ghê gớm xuống đất Nhật.

3. Tại Thái-bình-dương, Hải-Quân và không quân Mỹ dần dần chiếm những nhóm đảo càng ngày càng gần nước Nhật, và đã bắt đầu thả những trận bom ghê gớm

TIN trong nước

1. Gần đây cũng mấy lâu nay tàu bay Mỹ thả bom xuống nhiều nơi ở nước ta. Ở tỉnh Cao-Bằng trận bom xuống Trà Lĩnh giết hại dân ta không ít.

2. Quân Anh Mỹ đánh vào đất Pháp, quân Đức lui, chính phủ Pétain rung rinh, thành bản này chính phủ Đờ-Cai cũng rung rinh. Vì vậy nên bạn Tây ở Đông-Dương đường lo tìm đường chuẩn. Chúng hết sức chuẩn bị lương khô và dò xét chỗ nào yên ổn dự bị đưa vợ con đến đó "ngủ" mát.

3. Tuần-Bạch mỗi khi đi Kinh lý những vùng lạc hậu ở Đông-Khê thường đi ra những cử chỉ rất là bất chính. Ban ngày "Cu" đi nông hặc dân làng, đến đêm "Cu" bắt lý dịch động viên con gái đến "hầu" rụp. Sau khi phục chi em say mệp rồi cứ nói đó thủ đoạn thú vật của "Cu" ra.

4. Trước đây để quốc có xuất bản ở Cao-Bằng một tờ báo. Xuất bản được ít lâu, vì không ai thêm xem, nên tờ báo chết. Nay để quốc lại giao cho Phan-Thiếu tên chó săn có tiếng, xuất bản lại tờ báo. Chuyên này chúng biết tờ báo vô duyên này sẽ sống bao lâu?

GIANG BÁO

1. Vì để quốc Khủng bố, công tác chúng ta cần bí mật lại. Cán bộ bí mật không tiện trực tiếp với hội viên như trước. Và lại tài liệu của đoàn thể như sách báo cũng không tiện phát cho hội viên như trước. Không được gặp cán bộ bí mật, lại không tài liệu của đoàn thể, một số hội viên tưởng vắng hội dõn tan.

Do đó một nhiệm vụ cần cấp của cán bộ địa phương là khôi phục lại an ninh và cảnh huống trong đám hội viên giác ngộ Kém, lòng tin này đối với đoàn thể chưa được vững vàng.

2. Muốn làm tròn nhiệm vụ này, điều cần yếu nhất là dùng tờ báo để chúng ta cho hội viên biết đoàn thể vẫn bí mật trên hành công tác chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa. Cán bộ địa phương phải chia nhau giăng báo cho khắp, nhưng phải chú ý 2 điều: một là tránh số hội viên không giữ được bí mật, hay không tìm được. Hai là báo vẫn không giao cho hội viên, dẫu hội viên tốt đến mấy cũng vậy, vì số họ vô ý mà thất bại.

Báo V.N.Đ.L.

Chuyện!

Đối với anh chị em ủng hộ báo, nhà báo chí viết thư cảm ơn riêng vì phải giữ bí mật, lúc nào cán bộ được thư nhà báo phải đi giải thích cho hội viên, nhưng phải giữ bí thư. Không giao cho hội viên.

ở Tàu, quân Nhật lần thứ tư có sức đánh lấy Trường-Sa, thủ đô tỉnh Hồ-Nam. Nhưng quân Tàu nhờ không quân Mỹ giúp sức đường cực lực phản công và nay mai sẽ đánh đuổi quân Nhật. Đồng thời đội quân th. 8 tiến đánh quân Nhật ở tỉnh Nhịp-hà và nhiều chỗ khác ở Mãn Châu, làm cho quân Nhật rất là nguy ngập!